



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๘๘,๓๒๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ประกาศปิด 137 รร.เป็นสนามสอบGAT-PATครั้งที่1/58 สพฐ.เตรียมสอบPre O-NETต้นปีหน้า

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 57 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ในปีงบประมาณ 2558 สพฐ. มีโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนในสังกัด ให้ทำคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ได้เพิ่มขึ้น โดยจะมีการจัดสอบ Pre O-NET นักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 ในช่วงเดือน ม.ค. 58 เพื่อสร้างความตื่นตัวและฝึกทักษะในการทำข้อสอบ O-NET ซึ่งจะใช้ข้อสอบเก่าที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เฉลยแล้ว ผลที่ได้จะทำให้รู้ว่าเด็กอ่อนวิชาใดเพื่อหาทางพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 13-14 พ.ย.นี้ จะหารือกันถึงการวางแผนยกระดับคะแนน O-NET โรงเรียนในสังกัดด้วย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สพฐ. ได้ออกประกาศ เรื่องการปิดการเรียนการสอน เพื่อการจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.นี้ เพื่อให้ นักเรียน ม.6 นำผลสอบ GAT-PAT ไปใช้ในการแอดมิชชันส์ โดย สพฐ. ขอให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการแจ้ง

ไปยังหัวหน้าสถานศึกษา ที่เป็นสนามสอบ 137 แห่งทั่วประเทศ ปิดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวและทำการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ปิด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ (นักเรียน ม.6) ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสอบ และให้เข้าสอบโดยไม่ถึงเป็นการขาดเรียนสำหรับบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้เป็นสนามสอบ แต่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบโดยไม่ถือเป็นวันลาเช่นกัน

สำหรับโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในเขต กทม. มี 28 แห่ง ดังนี้ รร.นนทรีวิทยา รร.มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ รร.วัดสุทธิวราชมรร.ศรีวิกรม์ รร.พระฤทธิย์คอนแวนต์ รร.สายน้ำผึ้งในพระราชูปถัมภ์ฯ รร.กุนนที รุทธาราม รร.สุรศักดิ์มนตรี รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) รร.หอวัง รร.สารวิทยา รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รร.ฤทธิยะวรรณาลัย รร.วัดราชโอรส รร.ซีโนรสวิทยาลัย รร.วัดนวมารัตนวิเศษ รร.บางประกอกวิทยาคม รร.มัธยมหนองแขม รร.ศึกษานารี รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รร.บางกะปิ รร.เศรษฐนุตราเบญญ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก รร.สามเสนวิทยาลัย รร.ราชวินิตบางเขน และ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

